

บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลการกำกับดูแลการซื้อขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2552/53

กรมการค้าภายในในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้ประสานขอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด ดำเนินการติดตามภาวะการซื้อขายข้าวเปลือกในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งกำกับดูแลสถานที่ซื้อขายข้าวเปลือก อาทิ โรงสี ท่าข้าว ตลาดกลาง มิให้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร โดยการ โกงน้ำหนักกดราคารับซื้อข้าวเปลือก พร้อมทั้งกำชับให้ต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อในสถานที่ซื้อขายข้าวเปลือกแต่ละชนิดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งผลจากการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

- **ตรวจการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ** ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2552 ได้ทำการตรวจการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือกแล้วรวมจำนวน 348 ราย ใน 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ น่าน สุโขทัย ร้อยเอ็ด เลย อุตรธานี กาญจนบุรี จันทบุรี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรีและอ่างทอง ปรากฏว่ามีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อถูกต้องจำนวน 339 ราย และพบว่าไม่ถูกต้องจำนวน 9 ราย เนื่องจากไม่มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวเปลือก ณ สถานที่รับซื้อ ซึ่งสำนักงานการค้าภายในจังหวัดได้แนะนำให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ถูกต้องชัดเจน และจะออกตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

- **ตรวจสอบเครื่องชั่ง** ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2552 ได้ทำการตรวจสอบเครื่องชั่งแล้วจำนวน 43 ราย จำนวน 197 เครื่อง ใน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ น่าน สุโขทัย แพร่ อุทัยธานี นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย อุตรธานี กาญจนบุรี จันทบุรี ชัยนาท

ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรีและลพบุรี ผลการตรวจสอบปรากฏว่า พบเครื่องชั่ง
ไม่เที่ยงตรง 1 เครื่อง ได้สั่งการให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว

โรงสี ทำข้าว ผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าวจากเกษตรกร ต้องปิดป้าย
แสดงประเภท ชนิด คุณภาพ ความชื้นและราคารับซื้อ กรณีที่จะมีการหักลด
น้ำหนักความชื้นต้องแสดงให้เห็นชัดเจน ครบถ้วน โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดง
ราคารับซื้อ และต้องรับซื้อตามราคาที่แสดงไว้ด้วย หากพบไม่มีการปิดป้ายหรือ
ปิดป้ายไม่ตรงกับข้อกำหนดดังกล่าว ต้องรับโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 นอกจากนี้หากมีการเอาเปรียบ
เกษตรกรในการซื้อขาย การชั่งน้ำหนัก การหักลดความชื้น การหักสิ่งเจือปน
ทำให้ใช้เครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้น การแสดงน้ำหนัก ปริมาณไม่เที่ยงตรง อาจ
ถูกเพิกถอนหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว ถ้าเกษตรกรไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในการซื้อขายข้าวเปลือก สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน กรมการค้าภายใน
1569 สำนักงานการค้าภายในจังหวัด ศูนย์และสำนักงานชั่งตวงวัดสาขา
ในจังหวัด
